



## ประกาศ

### ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เรื่อง การหลบหนีและการทำงานในประเทศอิสราเอลอย่างผิดกฎหมาย

ด้วยฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชากรและตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยอิสราเอล (PIBA) ว่าปัจจุบันมีแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างและลักลอบทำงานอย่างผิดกฎหมาย เพื่อเป็นการแจ้งเตือนและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทำงานในประเทศอิสราเอล ฝ่ายแรงงานฯ จึงขอออกประกาศเตือน ดังต่อไปนี้

๑. อิสราเอลยึดหลักการให้วีซ่าแก่นายจ้างชาวอิสราเอล แรงงานต่างชาติเป็นเพียงผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานกับนายจ้างที่มีใบอนุญาตการจ้างงานแรงงานต่างชาติเท่านั้น ดังนั้นหากคนงานต้องการย้ายนายจ้าง นายจ้างรายใหม่จะต้องมีวีซ่าว่างที่พร้อมจะรับโอนคนงาน และต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยก่อนเสมอ คนงานไม่สามารถเปลี่ยนประเภทของวีซ่าได้ กล่าวคือแรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศอิสราเอลด้วยวีซ่าในกิจการใด ก็จะได้รับอนุญาตให้ทำงานในกิจการนั้นๆ เท่านั้น เช่น งานเกษตรกรรม เป็นต้น หากตรวจพบว่าคนงานไปทำงานในร้านอาหารถือว่าผิดกฎหมายจะถูกจับกุมและส่งกลับทันที

๒. ระยะเวลาที่รัฐบาลอิสราเอลอนุญาตให้แรงงานต่างชาติทำงานในประเทศอิสราเอล คือ ๕ ปี และอาจขยายระยะเวลาให้อยู่ต่อได้อีกไม่เกิน ๓ เดือน (นอกจากงานดูแลคนชราและผู้พิการซึ่งสามารถทำงานเกิน ๕ ปีได้จนกว่า นายจ้างเสียชีวิต และงานก่อสร้างหากนายจ้างขาดแคลนแรงงานโดยให้วีซ่าปีต่อปี) และนับติดต่อกันตั้งแต่เดินทางไปทำงานครั้งแรกในประเทศอิสราเอลไม่ว่าจะทำงานกับนายจ้างรายใด

๓. การทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตการทำงาน เมื่อถูกจับกุมจะถูกส่งตัวกลับประเทศไทยทันที และจะถูกขึ้นบัญชีเป็นแบล็คลิสต์ ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศอิสราเอลได้อีก

๔. การทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตการทำงาน จะทำให้แรงงานไทยขาดการคุ้มครองจากประกันสุขภาพและประกันสังคม หากเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุจะไม่ได้รับการคุ้มครองใดๆ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

๕. ผู้ที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน/หลบหนีนายจ้างโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า จะทำให้เสียสิทธิในการเรียกร้องเงินชดเชย (ปีซูอิม) หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากนายจ้าง เมื่อครบกำหนดสัญญาการจ้างงาน

หากหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙-๙๕๕๘๘๔๓๑-๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

(นายศักดิ์นาถ สนธิศักดิ์โยธิน)  
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)